

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

Ký kết với Trường Đại học Bách khoa Hauts-de-France và Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Hauts-de-France, Cộng hòa Pháp

Nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả hợp tác song phương với các đối tác Cộng hòa Pháp, ngày 26/10/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ký Văn bản thỏa thuận khung với Trường Đại học Bách khoa Hauts-de-France và Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Hauts-de-France, Cộng hòa Pháp. Trong thời gian tới, ĐHQGHN, Trường Đại học Bách khoa Hauts-de-France và Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Hauts-de-France sẽ tập trung triển khai một số nội dung như:

- Trường Đại học Bách khoa Hauts-de-France và Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Hauts-de-France phối hợp với Trường Đại học Công nghệ hợp tác về Dự án phục hồi chức năng sau khi điều trị;
- Trường Đại học Bách khoa Hauts-de-France và Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Hauts-de-France hợp tác với Khoa Toán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về tổ chức hội thảo chuyên môn và đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh.



Ký kết hợp tác với Đại học Kyoto, Nhật bản về trao đổi sinh viên

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Đại học Kyoto, Nhật Bản vừa ký gia hạn văn bản ký kết giữa hai bên trong tháng 10, theo thỏa thuận giữa hai bên, mỗi bên sẽ cử 5 sinh viên/năm, trong thời gian không quá 01 năm. Sinh viên tham gia trao đổi sẽ được miễn học phí, nhưng phải tự túc vé máy bay, chỗ ở và bảo hiểm y tế. Hai bên đã ký văn bản hợp tác lần đầu vào năm 2007 và gia hạn các năm 2009, 2012 và 2017. Một trong những hoạt động hợp tác hiệu quả giữa hai bên là thành lập Văn phòng hợp tác VKCO từ năm 2010-2015. Trong thời gian này, VKCO đã triển khai một số hoạt động như: Tổ chức các Hội nghị cấp lãnh đạo dành cho các nhà quản lý giáo dục; Tổ chức các hội thảo giáo dục cung cấp thông tin du học Nhật Bản tới học sinh, sinh viên, phụ huynh Việt Nam; Hỗ trợ các đoàn công tác Nhật Bản sang làm việc tại Việt Nam và ngược lại; Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế giữa ĐHQGHN với các cơ sở giáo dục đại học Nhật Bản; Hỗ trợ các thủ tục hành chính quốc tế cho các cơ quan Nhật Bản và Việt Nam trong hợp tác Việt – Nhật. Hàng năm, một số sinh viên của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN đã học tập tại Đại học Kyoto và sinh viên Đại học Kyoto đến học tập tại ĐHQGHN. Thỏa thuận hợp tác về trao đổi sinh viên lần này sẽ tiếp nối các hoạt động hợp tác giữa hai bên, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hợp tác hiệu quả đã được triển khai giữa hai bên trong thời gian qua.